



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของเรื่องทีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง กำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

1. การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

1.1 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.2 ลูกหนี้การค้า จำนวน 712,733,739.14 บาท ได้รวมยอดคงเหลือของรายการต่อไปนี้

1.1.1 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิบัตรทองในเครือข่าย ประเภทคนไข้นอก จำนวน 151,379,516.00 บาท ในระหว่างปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินค่าบริการรักษาพยาบาลแบบ เหม่าจ่ายรายหัวของลูกหนี้สิทธิดังกล่าว จำนวน 60,733,211.04 บาท หน่วยงานนำไปบันทึกบัญชีเป็นรายได้ ค่าบริการรักษาพยาบาลโดยไม่ได้บันทึกปรับลดยอดลูกหนี้ ส่งผลให้งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับ บัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการสูงไป จำนวน 60,733,211.04 บาท รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสูงไป ด้วยจำนวนเดียวกัน และงบแสดงฐานะการเงินสำหรับบัญชีลูกหนี้การค้าสูงไปด้วยจำนวนเดียวกัน

1.1.2 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิบัตรทองในเครือข่าย ประเภทคนไข้นอก จำนวน 151,379,516.00 บาท ในจำนวนนี้ได้รวมลูกหนี้ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน แบบเหม่าจ่ายรายหัว รวมอยู่ด้วย เนื่องจากเดิมหน่วยงานไม่มีกรบันทึกบัญชีแยกสิทธิลูกหนี้ดังกล่าวเอาไว้ ซึ่งใน ระหว่างปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการ พื้นฐานแบบเหม่าจ่ายรายหัว จำนวน 5,159,778.88 บาท หน่วยงานนำไปบันทึกบัญชีเป็นรายได้ค่าบริการ รักษาพยาบาลโดยไม่ได้บันทึกปรับลดยอดลูกหนี้ ส่งผลให้งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับบัญชีรายได้ จากการขายสินค้าและบริการสูงไป จำนวน 5,159,778.88 บาท รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสูงไปด้วยจำนวน เดียวกัน และงบแสดงฐานะการเงินสำหรับบัญชีลูกหนี้การค้าสูงไปด้วยจำนวนเดียวกัน 

/ 1.1.3 ลูกหนี้...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



1.1.3 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม ประเภทคนไข้นอก จำนวน 48,285,821.58 บาท ในระหว่างปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินค่าบริการรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายรายหัวของลูกหนี้สิทธิดังกล่าว จำนวน 6,388,009.83 บาท หน่วยงานนำไปบันทึกบัญชีเป็นรายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลโดยไม่ได้บันทึกปรับลดยอดลูกหนี้ ส่งผลให้งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับบัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการสูงไป จำนวน 6,388,009.83 บาท รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสูงไป ด้วยจำนวนเดียวกัน และงบแสดงฐานะการเงินสำหรับบัญชีลูกหนี้การค้าสูงไปด้วยจำนวนเดียวกัน

1.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.6 วัสดุคงเหลือ จำนวน 177,803,629.41 บาท ได้รวมรายการและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา จำนวน 136,982,600.64 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวมีลักษณะเป็นสินค้าคงเหลือตามค่านิยมหลักการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ส่งผลให้งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงเหลือสูงไป จำนวน 136,982,600.64 บาท และบัญชีสินค้าคงเหลือต่ำไปด้วยจำนวนเดียวกัน รวมถึงทำให้ไม่มีการบันทึกบัญชีต้นทุนขายสินค้าและบริการในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของหน่วยงาน

1.3 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.22 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 3,885,487,447.75 บาท ในจำนวนนี้ได้รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จำนวน 505,082,257.84 บาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวยังไม่ถูกบันทึกลดด้วยส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP จำนวน 78,934,352.88 บาท เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้ผลต่างดังกล่าวคู่กับการบันทึกลดยอดลูกหนี้ ส่งผลให้งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับบัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการสูงไป จำนวน 78,934,352.88 บาท รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสูงไปด้วยจำนวนเดียวกัน และงบแสดงฐานะการเงินสำหรับบัญชีลูกหนี้การค้าสูงไปด้วยจำนวนเดียวกัน

2. ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

2.1 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 166,667,903.36 บาท ได้รวมรายการบัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี จำนวน 123,252,857.33 บาท เป็นรายการเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2566 (ปี 2561 จำนวน 433,035.39 บาท ปี 2562 จำนวน 2,320,708.33 บาท ปี 2563 จำนวน 2,623,263.18 บาท ปี 2564 จำนวน 2,343,793.46 บาท ปี 2565 จำนวน 6,797,615.50 บาท และปี 2566 จำนวน 108,734,441.47 บาท) ที่หน่วยงานไม่ทราบผู้โอนและไม่สามารถหาหลักฐานมาบันทึกหักล้างบัญชีพักเงินโอนเพื่อรับรู้รายการให้ทันภายในรอบระยะเวลาบัญชีได้

2.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน จำนวน 138,725,880.00 บาท ในจำนวนดังกล่าวมีการแก้ไขข้อผิดพลาดเนื่องจากมีการนำส่งรายได้ค่ารักษาพยาบาลของปีงบประมาณ 2552 - 2565 โดยที่หน่วยงานไม่ได้ตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวไว้ จำนวน 30,074,080.30 บาท ในจำนวนนี้เป็นลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท. ประเภทคนไข้นอกปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10,512,864.95 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้ พบว่า รายการดังกล่าวหน่วยงานมีการบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้ไว้แล้ว แต่ในระหว่างปีหน่วยงานได้บันทึกปรับลดลูกหนี้ดังกล่าวคู่กับการบันทึกลดรายได้ค่ารักษาพยาบาลของปีงบประมาณ 2566 โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ที่ใช้บันทึกบัญชีคู่กับการนำส่งเงินให้กองคลังมียอดคงเหลือไม่เพียงพอ หน่วยงานจึงต้องบันทึกลดบัญชีลูกหนี้ดังกล่าวออกก่อน เพื่อให้สามารถนำส่งเงินรายได้ผ่านบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดแทนได้ ซึ่งขัดกับคำอธิบายรายการแก้ไขข้อผิดพลาด ส่งผลให้การรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาบัญชี รายได้ค่ารักษาพยาบาลในงบแสดงผลการดำเนินงานทาง

/ การเงินปี...



การเงินปีปัจจุบันต่ำไปไม่สะท้อนข้อเท็จจริง รวมถึงความมีอยู่จริงและความเชื่อถือได้ของข้อมูลลูกหนี้
คำรักษาพยาบาลที่แสดงในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ได้ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจาก
การไม่ได้ตรวจสอบยืนยันยอดลูกหนี้ระหว่างกัน จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี สำหรับการปรับปรุง
ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลคงเหลืออีกจำนวน 19,561,215.35 บาท หน่วยงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
และจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

จากผลกระทบเรื่องดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่น
เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอของรายการดังกล่าวได้ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้อง
ปรับปรุงจำนวนเงินของรายการเหล่านี้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบต้องบแสดงฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
การตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี
แต่ไม่รวมถึงรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน
คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรูู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องรายงาน
ข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบต่อ

/ เกี่ยวกับการ...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน

/ ที่มีสาระสำคัญ ...



ที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายแสวง สิริเชมากร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

(นางธารทิพย์ บุตตา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ